



จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากวิกฤติมหาอุทกภัยปี 2554 โดยเฉพาะผลผลิตข้าวของเกษตรกรในจังหวัดที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมครั้งนี้รุนแรงมากที่สุดในรอบ 50 ปี ส่งผลให้ชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เคยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำต้องประสบกับภาวะขาดแคลนข้าวสาร อาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภค มีหลายส่วนงานได้ยื่นมือให้ความช่วยเหลือ รวมถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่ได้ลงพื้นที่จัดโครงการที่ฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดใน อ.ลาดบัวหลวงและ อ.ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีภาคีเครือข่ายทั้งจากส่วนราชการในจังหวัด โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข บริษัทเครื่องจักรกลการเกษตร ร่วมให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ยิ่งไปกว่านั้น ธ.ก.ส. ได้เชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ที่ประสบอุทกภัยได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูชุมชน บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง อีกทั้งสนับสนุนให้ชุมชนมีการเชื่อมโยงช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งแต่ละชุมชนต้นแบบฯ ได้มีการเชื่อมโยงประสานงาน แลกเปลี่ยนความรู้อันอย่างต่อเนื่องในภาวะปกติ เมื่อเกิดอุทกภัยกับชุมชนในภาคกลาง จึงมีสายใยน้ำใจไมตรี ความช่วยเหลือระหว่างชุมชนด้วยกัน ในหลายๆ ด้านเท่าที่สามารถจะช่วยเหลือกันได้ โดยมี ธ.ก.ส. เป็นผู้เชื่อมประสานการจัดกิจกรรมฟื้นฟูหลังน้ำลดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้ก็เช่นกัน ได้มีตัวแทนชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ธ.ก.ส. จากจังหวัดพะเยา จำนวน 92 คน จาก 92 ชุมชน เดินทางมามอบข้าวสารที่ได้รวบรวมกันมาจากชาวบ้านในชุมชนทั่วทั้งจังหวัดพะเยา จำนวนทั้งสิ้น 22,000 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 840,000 บาท ให้แก่ ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ



พอเพียง จ.พระนครศรีอยุธยาที่ประสบอุทกภัยร้ายแรง 6 ชุมชน จำนวน 755 ครัวเรือน ได้แก่ ชุมชนบ้านดอนพุทรา ชุมชนบ้านสนามเพ็ง ชุมชนบ้านหนองคุดเกล้า ชุมชนบ้านเป็ด ชุมชนบ้านกระจิว และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบบ้านทับน้ำ

นายแก้วมา ดวงตา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ตำบลล่อ อำเภอลอง จังหวัดพะเยา หนึ่งในเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. จ.พะเยา ที่ร่วมเดินทางมามอบข้าวสารให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ถูกน้ำท่วมข้าวอยุธยา เล่าว่า รู้สึกดีใจที่ได้เป็นตัวแทนชุมชน นำข้าวสารมาบริจาคช่วยเหลือเพื่อนเกษตรกรที่ถูกน้ำท่วม แม้ว่ามูลค่าจะไม่ได้มากมายนัก เมื่อเทียบกับความเสียหายจากน้ำท่วมที่ชาวอยุธยาได้รับ แต่ก็มีความตั้งใจและเป็นน้ำใจไมตรีจากชาวบ้านของชุมชนในจังหวัดพะเยาที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรชาวอยุธยา โดยมีสำนักงานธ.ก.ส. จังหวัดพะเยา เป็นผู้เชื่อมประสาน จัดโครงการนำผู้นำชุมชนในแต่ละชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบฯ ของพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด "ชีวิตใหม่หลังประสบภัย จากใจ ธ.ก.ส." ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา



นายแก้วมา บอกอีกว่า โดยส่วนมากชาวจังหวัดพะเยาจะปลูกข้าวเหนียวเป็นหลัก แต่ก็ได้พยายามรวบรวมข้าวสารทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวเพื่อนำมาช่วยเหลือในครั้งนี้ เพราะเห็นว่าชาวอยุธยาประสบกับภาวะขาดแคลนข้าวสาร ซึ่งทาง ธ.ก.ส. พะเยาได้นำข้าวเหนียวบางส่วนที่ได้รับบริจาคจากชุมชนมาแลกเปลี่ยนเป็นข้าวเจ้ากับโรงสีชุมชนของพะเยา เพื่อให้ชาวอยุธยาซึ่งเป็นคนภาคกลาง ได้นำข้าวเจ้าไปบริโภคในช่วงที่ขาดแคลนกว่า 700 กิโลเมตร จากพะเยา ถึงอยุธยา ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการกันขวางน้ำใจไมตรีของพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดพะเยาเกือบ 100 ชีวิต ที่มอบข้าวสารกว่าสองหมื่นกิโลกรัม เพื่อนำมาช่วยเหลือชาวชุมชนในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาที่ถูกน้ำท่วม ท่ามกลางความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย ได้เชื่อมโยงความเอื้ออาทร น้ำใจไมตรี ความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน ไม่เว้นแม้แต่ชาวบ้านในชุมชนที่ห่างไกล เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า คนไทยยังอยู่เคียงข้างกันเสมอทั้งในยามทุกข์และสุข



กิจกรรมการเชื่อมโยงระหว่างชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ธ.ก.ส. ของจังหวัดพะเยา และพระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้ว เกษตรกรชาวพะเยาที่ร่วมกิจกรรมยังได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการทำนา เกิดการแบ่งปัน ทั้งน้ำใจไมตรี ความรู้ และประสบการณ์ จากชุมชนสู่ชุมชน อีกด้วย